

## TUYÊN TRUYỀN VỀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Việc sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện ở học đường hiện nay đang là hiện tượng đáng báo động. Gần đây, trào lưu thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng “xâm nhập” nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên - lứa tuổi hiếu kỳ, tò mò, thích thể hiện và khám phá. Trước thực trạng đó, ngày 15/5 trường THCS Tả Thanh Oai đã phối hợp với công an huyện Thanh Trì tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường.



*Toàn cảnh buổi tuyên truyền*

Tới dự buổi tuyên truyền:

- Về phía huyện:
  - + Đồng chí Trung úy Nguyễn Đình Quân, cán bộ đội PCCC và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thanh Trì.

- + Đồng chí Thiếu tá Triệu Khắc Tuyền, cán bộ công an xã Tả Thanh Oai.
- + Bà Tạ Thu Sa, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội huyện Thanh Trì.
- Về phía nhà trường:
  - + Cô giáo: Đào Thị Phượng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo là GV-NV Trường THCS Tả Thanh Oai.
- Về phía PHHS: Đại diện Hội phụ huynh học sinh ông Lê Văn Cường- trưởng ban thường trực CMHS cùng các ông bà là trưởng ban đại diện các lớp và hơn 1000 em học sinh trong trường THCS Tả Thanh Oai.



*Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền*

Tại buổi tuyên truyền, Trung úy Nguyễn Đình Quân đã trình bày về thực trạng, cách nhận biết và tác hại của thuốc lá điện tử đối với các em học sinh. Đồng thời đã nêu rõ các mối nguy hại về việc ma túy nguy trang bằng thuốc lá điện tử nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh trong việc cẩn thận với các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán trước cổng trường.



*Đ/c Trung úy Nguyễn Đình Quân trình bày về tác hại của thuốc lá điện tử*

Qua các nội dung tuyên truyền, các em học sinh đã phần nào nhận thức được việc hút thuốc lá điện tử cũng như các loại thuốc lá khác rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe.



*Các em học sinh nêu cảm nhận về buổi tuyên truyền*

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Đào Thị Phượng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi HS toàn trường: “Qua bài tuyên truyền về những tác hại của thuốc lá điện tử trên cô mong các em học sinh không sử dụng, không lôi kéo, rủ rê người khác tham gia hút hút, không vận chuyển, không mua bán tàng trữ chất gây nghiện. tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử sẽ sớm được loại bỏ khỏi trường học của chúng ta nói riêng và môi trường học đường nói chung. Từ đó, xây dựng một thế hệ trẻ vị thành niên khỏe mạnh và trở thành nhân tố tương lai góp phần cho sự phát triển của xã hội, đất nước chúng ta”.



Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang hay không, năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

*Cô giáo Đào Thị Phượng- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tuyên truyền*

**Cô giáo cùng Học sinh trường THCS Tả Thanh Oai đã hô vang khẩu hiệu: “*Học sinh trường THCS Tả Thanh Oai nói không với thuốc lá điện tử*”!**

Thời gian tới, để phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đối với học sinh, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của học sinh, đồng thời phối hợp giáo dục, định hướng các em nhận thức được tác hại đối với sức khỏe và tương lai, từ đó các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường. Bên cạnh giải pháp của các ngành giáo dục, y tế, công an còn là trách nhiệm của gia đình trong việc quan tâm chăm sóc, quản lý, trò chuyện, tiếp cận sinh hoạt hàng ngày của con em mình, đặc biệt là các mối quan hệ bạn bè của con em mình, khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động ngoại khóa, hướng tới lối sống lành mạnh; giám sát chặt chẽ để ngăn chặn con em mình tránh xa thuốc lá, thuốc lá điện tử.

### **Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền**



*Hình ảnh tập thể các thầy cô tham gia buổi tuyên truyền*



*Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia buổi tuyên truyền*



*Cô giáo Đào Thị Phương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lan tỏa thông điệp đến học sinh: “**Học sinh trường THCS Tả Thanh Oai nói không với thuốc lá điện tử**”*